
 ๑ 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓  

ครั้งที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางค าตา  พลศรี ประธานสภา อบต.กมลาไสย ค าตา  พลศรี 
๒ นายทรงฤทธิ์  รัตนสีหา รองประธานสภา อบต.กมลาไสย ทรงฤทธิ์  รัตนสีหา 

ห๓ นางพัฒน์นรี  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๒ พัฒน์นรี  วรรณจักร 
๔ นางสาวส าอาง   ศรชีาติ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๓ ส าอาง   ศรชีาติ 
๕ นายหนูเล็ก  บุษดี สมาชิสภา อบต. หมู่  ๖ หนูเล็ก  บุษดี 
๖ นางสุดใจ   นันทวงค์ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๘ สุดใจ   นันทวงค์ 
๗ นายบุญชู ภูสีสิ้ว สมาชิสภา อบต. หมู่  ๙ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
๘ นายศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๐ ศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า 
๙ นายอนิวัฒน์  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๖ อนิวัฒน์  วรรณจักร 

๑๐ นายทองพันธ์ จันประทัด สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๗ ทองพันธ์ จันประทัด 
๑๑ นางบุญเยี่ยม นาทองไชย เลขานุการสภาฯ บุญเยี่ยม นาทองไชย 

ผู้ลาประชุมฯ 
  - ไม่มี 
ผู้ขาดประชุมฯ  
 - ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ดาบต ารวจประดิษฐ  ไพรินทร์ นายก อบต.กมลาไสย ประดิษฐ  ไพรินทร์ 
๒ นางสาววิลัยพร  นาชัยเวียง รองนายก อบต.กมลาไสย วิลัยพร  นาชัยเวียง 
๓ นางนิตติยา  ดอนชัย รองนายก อบต.กมลาไสย นิตติยา  ดอนชัย 
๔ นางสาวสุภาพ  จ าปาหมื่น เลขานุการนายกฯ สุภาพ  จ าปาหมื่น 
๕ นายวุฒนิันท์ เครือวรรณ  นายช่างโยธา วุฒินันท์ เครือวรรณ 
๖ นางสาววาสรินทร์ วรรณสุทธิ ์ ผอ.กองคลัง วาสรินทร์ วรรณสุทธิ ์
๗ นายประพันธุ์ พันทะชุม ผอ.กองช่าง ประพันธ์ พันทะชุม 
๘ นายมารุต หมื่นไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มารุต หมื่นไธสง 
๙ นางลลิดา หมั้นเหนียว นักพัฒนาชุมชน ลลิดา หมั้นเหนี่ 

 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐ น. 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยทุกท่าน วันนี้เป็น

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมฯ 
 



 ๒ 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ไม่มี  
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรบัรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ  
ประธานสภาฯ  การตรวจรับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมือ่วันที่ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญท่านสมาชิกสภาตรวจรายงานการประชุมและเพ่ิมเติมแกไ้ข  
  มีท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ที ่๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ที่ประชุมฯ   ทีป่ระชุมมีมติรับรอง    ๙  เสียง 

    งดออกเสียง               ๑  เสียง 

 
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถำม(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
  ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ขั้นลงมติ) 
ประธานสภาฯ    วาระนี้จะไม่มีการอภิปราย ดังนั้น ล าดับต่อไป จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ 

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
โปรดยกมือ  

ที่ประชุมฯ  เห็นชอบ          ๙   เสียง 
   งดออกเสียง      ๑   เสียง  
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ก็ขอฝากคณะ
ผู้บริหารน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสยต่อไป  

 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกสภา เรียนฝาก เรียนถามได้ 
ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากเรื่อง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพ้ืนที่บ้านสงยาง ถนนลูกรังสายข้างคลอง ๗R  ช ารุดเสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อจ านวนมาก รวมถึงถนนสายอื่นๆ ในหมู่บ้านด้วย ก็ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหาร
พิจารณาใช้งบบูรณะเส้นทางเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชนด้วย  



 ๓ 

ส.อบต.ศุภณัฏฐ์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร ที่ด าเนินการตัดต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้า ในพ้ืนที่บ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐ ครับ  

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามทีส่ภาได้มีมติ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ก็ขอเรียน
ฝากถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกีย่วข้องให้การใช้งบประมาณ ขอให้ท่านได้น าไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด าเนินการตามที่ท่านได้เสนอไว้ต่อสภา
ด้วยครับ 

ส.อบต.ทองพันธ์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยนี้ ญัตติต่างๆก็ผ่านไปได้ด้วยดี ก็ขอเรียนฝากท่านคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ด้วยครับ ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและในการปฏิบัติงานท่านก็สามารถ
ประสานงานกับสมาชิกสภาได้ครับ  

  ขอเรียนฝากเรื่องถนนลูกรังในพ้ืนที่ เนื่องจากถนนลูกรังในพ้ืนที่ ช ารุดเสียหายเป็น
อย่างมาก ก็ขอเรียนฝากคณะผู้บริหารพิจารณาด าเนินการด้วย และก็ขอให้ด าเนินการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เพราะช่วงนี้ ฝนตกบ่อยครับ 

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภามีมติ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ก็ขอ
เรียนฝากท่านถึงคณะผู้บริหารได้น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
ถ้ามีงบประมาณเข้ามาแล้ว ก็ขอให้ด าเนินการโดยเร็วด้วยครับ 

  ส่วนเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพ้ืนที่ตอนนี้ ถนนลูกรังช ารุด เสียหาย จ านวนมาก 
ก็ขอเรียนฝากคณะผู้บริหารพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย  

ส.อบต.บุญชูฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามเรื่อง
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง มีการช าระหนี้หรือ
ค้างจ่ายหรือไม่ครับ  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เมื่อสภาได้ให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ก็ขอเรียน
ฝากถึงคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่เก่ียวข้อง ขอให้ช่วยกันปฏิบัติงานให้ดี ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนด้วยครับ ในส่วนของนโยบายการด าเนินงาน
นั้น ก็อยากเรียนถามว่าคณะผู้บริหารมีแนวนโยบายที่แตกต่างไปจากสมาชิกสภาหรือไม่ หรือมี
แนวนโยบายอย่างไร เช่น เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ ปัจจุบันก็ยังไม่มีก็ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ท่านมีนโยบายอย่างไร  

  ส่วนเรื่องโครงการพระราชด าริที่จะด าเนินการ ที่จะให้หมู่บ้านแจ้งวันเวลาเข้ามานั้น 
ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยก าหนดแผนด าเนินงาน แล้วแจ้งไปยังหมู่บ้านเลยครับ 
ถ้าหมู่บ้านใดไม่สะดวกด าเนินการตามแผนนั้น ก็ค่อยปรับเปลี่ยนเป็นรายหมู่บ้านไปครับ 

นายกฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุก
ท่าน ที่ได้เสนอแนะเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผมก็
จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนครับ  

  เรื่องการปรับเกรดถนนลูกรังในพื้นที่ ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ก็จะน าไปพิจารณาด าเนินการ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับ  

  เรื่องโครงการพระราชด าริ ที่จะมีการลอกร่องระบายน้ านั้น หลายๆหมู่บ้านก็มีแผนจะ
ด าเนินการ แต่ก็ไม่ทราบว่าจะด าเนินการในจุดใดบ้าง ดังนั้น ก็ขอเรียนฝากท่านสมาชิกสภาด้วย 



 ๔ 

ในวันด าเนินการ ขอให้ท่านร่วมด าเนินการ ติดตามการด าเนินการให้ตรงจุดที่ประชาชน
เดือดร้อนด้วย 

  ส่วนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องอ่ืนๆ ผมก็จะน าไปพิจารณาด าเนินการ
ให้ครับ 

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการ
พระราชด าร ิทุกหมู่บ้านได้แจ้งจุดที่จะด าเนินการมาแล้ว และกองช่างก็ได้ส ารวจ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายครบแล้ว ทุกหมู่บ้าน ก็จะออกด าเนินการในเร็วๆนี้ ขอเรียนฝากท่านสมาชิกสภาทุก
หมู่บ้าน ประสานผู้น าหมู่บ้านเพ่ือร่วมกันด าเนินการด้วย  

ส.อบต.ทองพันธ์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับบ้านดอนยูง 
ผมได้ประสานผู้น าหมู่บ้านแล้ว พร้อมด าเนินการแล้วครับ  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสยจัดท าแผนด าเนินการ แล้วแจ้ง วัน เวลา ที่จะด าเนินการด้วยครับ 
ทางหมู่บ้านกจ็ะได้เตรียมคนไว้ร่วมด าเนินการครับ  

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย แจ้งแผนด าเนินการไปยังหมูบ่้านเลยนะครับ ถ้าหมู่บ้านใดไม่
สะดวก ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงครับ  

นายกฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนีผ้มจะมอบหมายให้กองช่างแจ้ง
แผนด าเนินการไปยังหมู่บ้านครับ  

ประธานสภาฯ  ส าหรับบ้านน้อยพัฒนา ได้แจ้งวันด าเนินการมาแล้ว คือ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับบ้านน้อย

พัฒนา ที่ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ด าเนินการวางท่อระบายน้ า จ านวน ๘ 
ท่อนในพ้ืนที่ ก็ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

  ขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านด้วย การด าเนินการในหมู่บ้าน จะด าเนินการจุดใดบ้าง 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาร่วมด าเนินการและติดตามด้วย  

นักพัฒนาชุมชน  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
สภาหมู่ที่ ๙ ได้เรียนถามเกี่ยวกับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ก็มีการช าระใกล้จะครบทุก
หมู่บ้านแล้ว  

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลกมลาไสยได้รับอนุมัติโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองล า
หลอด(ฝั่งซ้าย) บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว    ๑,๔๐๐ เมตร ลงลูกรงัเฉพาะจุดที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศ์กเมตร  งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ 
บาท ก็ยินดีกับหมู่ ๖ ด้วย โครงการนี้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย 

  ส าหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ ได้รับการ
จัดสรร จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้  

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 8R-RMC (ด้านฝั่ง
ซ้าย) บ้านโปโล หมู่ที่ 10 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ 1,856,000 บาท 



 ๕ 

  ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 5DL-RMC (ด้านฝั่ง
ขวา) บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2,16 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 
2,967,000 บาท 

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงยาง หมู่ที่3 ต าบลกมลาไสย-บ้านสง
เปลือย หมู่ที่ 7 ต าบลธัญญา กว้าง 6 เมตร ยาว 706 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 4,236 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ งบประมาณ 2,397,000 บาท 

  ทั้ง ๓ โครงการนี้ก็สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยเช่นกัน  
  ในส่วนของงานป้องกันฯ วันนี้ ได้ออกไปตีเส้นจรจร ในพ้ืนที่ บ้านดอนยูง และ บ้าน

โปโล สว่นเสาไฟกระพริบ ได้เตรียมไว้แล้ว จะน าไปติดตั้งในวันทีม่ีกิจกรรม ก็ขอฝากท่าน
สมาชิกสภาติดตามการด าเนินการดว้ย  

การศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดการ
เดินทางและกิจกรรม จะแจ้งให้การประชุมก่อนงานเดินทางอีกครั้งหนึ่ง  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่จะมีการ 
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ขอให้ชี้แจงต่อสภาด้วยครับ  

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ก็จะมีการซ่อมแซมท้ังหมด ๘ จุด  
และมีการปักเสาแรงต่ าเพ่ิมเติมอีก ๓ ต้น ในเบื้องต้นคาดว่าอุปกรณ์ต่างๆช ารุดเสียหายมาก
ครบั งบประมาณท่ีจะใช้ด าเนินการ จ านวน ๑๔๓,๓๐๐ บาท ครับ 

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนี้ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
แทนพ่ีน้องประชาชนด้วยครับ เพราะกล้องวงจรปิดจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยได้ครับ  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงคณะ 
ผู้บริหาร เรื่องท่อระบายน้ าทรุด ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๒ จุดดอนข่าครับ ประชาชนเดือดร้อน ก็ขอ
เรียนฝากด้วยครับ  

นายกฯ    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน  
ขอให้ท่านสมาชิกสภาท าหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามานะครับ ผมจะน าไปพิจารณา
ด าเนินการให้ครับ  

ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงคณะ 
ผู้บริหาร เรื่องซ่อมแซมสนามกีฬา บ้านสงยาง  ตอนนี้ก็ช ารุด เสียหายมาก หนังสือแจ้งความ
เดือดร้อนก็ได้ส่งเข้ามาแล้ว ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหารด้วย 

นายกฯ   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องสนามกีฬา จะด าเนินการให้ 
นะครับ 

ปลัดฯ   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน การด าเนินการซ่อมแซมสนามกีฬา  
ต้องมีการปรับเกรดเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ให้เรียบร้อยก่อน ถ้าพ้ืนที่พร้อมแล้ว ก็แจ้งมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสยได้เลย  

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีประปาส่วน
ภูมิภาคได้วางท่อประปาฯในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ หลังจากด าเนินการ ดินที่ถมท่อนั้น ยุบตัวลง ก็จะมี
การแก้ไขโดยไปขุดดินไปถมเพ่ิมเติม ก็ขอฝากท่านสมาชิกแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย  



 ๖ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  
ทีป่ระชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มแีล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วม

ประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลำ ๑๒.๓๐ น. 

ลงชื่อ        
        (นางบุญเยี่ยม นาทองไชย) 

       เลขานุการสภาฯ 
                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯแล้ว  
 

ลงชื่อ    ประธานกรรมการฯ 
 (นางสาวส าอาง ศรีชาติ)  
 

ลงชื่อ          กรรมการฯ 
 (นางพัฒน์นรี วรรณจักร)  
 

ลงชื่อ       กรรมการฯ 
 (นายทองพันธ์ จันประทัด)  
 
       ลงชื่อ       
        (นางค าตา พลศรี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
             ผู้รับรองรายงานการประชุม 


